

มังกีโซลเดอร์ นำสมาชิกร มาเซราติ ดีเอ็นเอ คลับ

สัมผัสประสบการณ์แห่งรสชาติแนวใหม่สไตล์มังกีการ์เด็น



กรุงเทพฯ 4 ธันวาคม 2558 – มังกีโซลเดอร์ เบลนเดดมอลต์สก็อตวิสกี้ชั้นนำ ภูมิใจนำเสนอประสบการณ์การลิ้มรสชาติมอลต์สก็อตวิสกี้แนวใหม่ที่โดดเด่นกว่าใครแก่บรรดาสมาชิกและบุคคลสำคัญภายในงานเลี้ยงฉลองเปิดตัวมาเซราติ ดีเอ็นเอ คลับ ครั้งแรกของประเทศไทย ณ อาร์ บาร์ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ ภายในงานนี้ มังกีโซลเดอร์นำเสนอการดื่มเบลนเดดมอลต์สก็อตวิสกี้รูปแบบใหม่ในสไตล์ มังกี การ์เด็น วิโอพี ค็อกเทล บาร์ (Monkey Garden VIP Cocktail Bar) โดยผู้เข้าร่วมงานสามารถเลือกสรรส่วนผสม และนำมาให้นักผสมเครื่องดื่มสร้างสรรค์เป็นค็อกเทลผลไม้รสเลิศได้ในสไตล์ของตัวเอง การดื่มเบลนเดดมอลต์สก็อตวิสกี้แบบนอกรอบนี้ สอดคล้องกับรสนิยมของบรรดาเจ้าของรถยนต์มาเซราติ ที่ล้วนชื่นชอบการคิดค้นนวัตกรรมใหม่และคุณภาพที่เหนือระดับ เช่นเดียวกับรสชาติชั้นเลิศของมังกีโซลเดอร์

สมาชิกรที่มาร่วมงานเลี้ยงเปิดตัวมาเซราติคลับครั้งนี้ ได้ร่วมลิ้มรสค็อกเทลรสเลิศมากมาย รวมถึงเมนูคลาสสิกอย่าง Whisky Sour ซึ่งเสิร์ฟมังกีโซลเดอร์ผสมกับเลมอนและน้ำตาล พร้อมตกแต่งอย่างสวยงามด้วยชิ้นแอปเปิลเขียว และแอปเปิลแดง รวมไปถึง Jock Collins ที่มอบความสดชื่นด้วยมังกีโซลเดอร์ผสมน้ำมะนาวและโซดา และค็อกเทลรสเลิศที่นักดื่มรู้จักกันดีอย่าง Old Fashioned กับรสชาติแนวใหม่ครั้งแรกในสไตล์มังกีโซลเดอร์

นอกจากนี้ แยกภายในงานยังได้ร่วมลงทะเบียนเพื่อเป็นเจ้าของรถยนต์มาเซราติในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมรับส่วนลด 20% สำหรับผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขาย รวมถึงร่วมพิธีปิดการแข่งขันรายการ โทรฟีโอ อาบู ดาบี (Trofeo Abu Dhabi) ซึ่งเป็นรายการสุดท้ายของฤดูกาล มาเซราติ โทรฟีโอ นอกจากนี้ ทุกท่านยังได้รับผลิตภัณฑ์น้ำหอมจากฝรั่งเศส ดร.ฟรานเจส และส่วนลดพิเศษของร้านอาหารชื่อดัง รวมถึงส่วนลดเครื่องดื่มสปีริตระดับพรีเมียมของวิลเลียมแตรนท์แอนด์ซันส์

เทียมจันท์ สกุลพาณิชย์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ประจำประเทศไทย วิลเลียมแตรนท์แอนด์ซันส์ กล่าวว่า “มังกีโซลเดอร์ คือเบลนเดดมอลต์สก็อตวิสกี้ชั้นเลิศที่เหมาะสมสำหรับการสังสรรค์ในหมู่มิตรสหายและสามารถผสมเป็นค็อกเทลรสเลิศได้หลายรูปแบบ ด้วยกลิ่นหอมสดชื่นของส้มและรสชาติหอมหวานอย่างกลมกล่อมของวานิลลา ทำให้มังกีโซลเดอร์เข้ากันได้ดีกับผลไม้สดหลายชนิดและจับคู่กับส่วนผสมอื่นๆ ได้อย่างไร้ข้อจำกัด เรายังมีแผนการจัด มังกี การ์

ร์เด็น วิโอพี ค็อกเทล บาร์ (Monkey Garden VIP Cocktail Bar) ในอีกหลายๆ อีเวนต์ทั่วกรุงเทพฯ เพื่อนำเสนอ การลิ้มรสชาติมังกีโซลเดอร์ ผ่านการสร้างสรรค์ค็อกเทลให้มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ตามรสนิยมของท่านนักดื่มแบบ ไม่ซ้ำใคร เช่นเดียวกับที่งานเปิดตัวมาเซราติ ดีเอ็นเอ คลับในครั้งนี้”

“ที่มาของชื่อ มังกีโซลเดอร์ สืบย้อนไปถึงมรดกและความอุทิศของเหล่าช่างฝีมือในไนท์คลับโบราณในการ สร้างสรรค์เครื่องดื่มมอลต์วิสกี้ รวมถึงการปฏิบัติธรรมเนียมการดื่มระดับสูง โดยไม่ต้องกังวลกับอายุการหมักบ่ม ตลอดจนแนวคิดเรื่องความเก่าแก่ที่มักนำไปสู่การตั้งสมมติฐานและการตัดสินคุณภาพของวิสกี้ผ่านข้อมูล เพื่อให้ทุกคนสามารถเพลิดเพลินกับรสชาติคุณภาพเยี่ยมได้อย่างสนุกสนานและผ่อนคลาย ซึ่งสอดคล้องกับรสนิยมและ เอกลักษณ์อันโดดเด่นไม่เหมือนใครของมาเซราติ ดีเอ็นเอ คลับ ในประเทศไทยอย่างลงตัว”

มังกีโซลเดอร์ เปิดตัวและดำเนินงานโดย วิลเลียม แกรนท์ แอนด์ ซันส์ ผู้ดำเนินธุรกิจการกลั่นเครื่องดื่มในรูปแบบ ครอบครัวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งเกิดจากการผสมผสานมอลต์วิสกี้ชั้นเลิศ 3 ชนิด และนำมาบ่มในถังไม้โอ๊คซึ่งเคย ใช้ในการบ่มเบียร์เป็นมาก่อน เพื่อให้เกิดรสชาติหวานล้ำและนุ่มลิ้นคอดีอย่างมีเอกลักษณ์ ซึ่งทำให้มังกีโซลเดอร์ได้รับ เสียงชื่นชมในนานาประเทศทั่วโลก